

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức Hội trại “Tuổi trẻ tòng quân” tỉnh Tây Ninh - Năm 2018

Thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 và công tác tuyển quân năm 2018; thực hiện Kế hoạch số: 15-KH/TĐTN-ĐKTHTN, ngày 5/02/2018 và Hướng dẫn số: 02-HD/TĐTN-ĐKTHTN, ngày 5/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức Hội trại “Tuổi trẻ tòng quân” năm 2018. Qua triển khai, tổ chức hoạt động Hội trại “Tuổi trẻ tòng quân” năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Hội trại “Tuổi trẻ tòng quân” được tổ chức hàng năm nhằm động viên tinh thần cho thanh niên lên đường nhập ngũ gắn với phong trào “Vì người bạn tòng quân” và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo an ninh quốc phòng của tuổi trẻ.

Ngày 31/01/2018 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp cùng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo làm mẫu “Đêm hội tòng quân” tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ tại hội trường Huyện ủy Dương Minh Châu để các đơn vị có điều kiện học tập, rút kinh nghiệm với sự tham dự đầy đủ của các ban, ngành đoàn thể huyện Dương Minh Châu, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố. Với chức năng và nhiệm vụ của tổ chức Đoàn Thanh niên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, bảng điểm thi đua tổ chức Hội trại “Tuổi trẻ tòng quân” năm 2018, triển khai đến các Huyện, Thành đoàn. Để chuẩn bị cho công tác chấm điểm, đánh giá thi đua trong tổ chức hội trại, Tỉnh đoàn đã thành lập Ban Giám khảo gồm đại diện các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, cán bộ có chuyên môn, kỹ năng để đánh giá khách quan, toàn diện về mọi mặt trong công tác tổ chức Hội trại.

II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỘI TRẠI

1. Hoạt động trước hội trại

Được sự chỉ đạo của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các đơn vị có sự chủ động, sáng tạo, trong công tác tuyên truyền; các hoạt động diễn ra trước hội trại được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ như: tham mưu tốt cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự các Huyện, Thành phố thành lập Ban Tổ chức, các tổ công tác, các bộ phận giúp việc; hướng dẫn 100% xã, phường, thị trấn các bước tổ chức theo đúng kế hoạch, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyển quân tại đơn vị trong năm 2018.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của địa phương, đất nước, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Thanh niên, truyền thống lực lượng vũ trang được các

cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên, đảm bảo thực hiện theo đúng tinh thần Công văn số: 1990 /BCH-CT, ngày 21/8/2015 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong tuyển quân. Qua đó, góp phần giúp cho đoàn viên, thanh niên trúng tuyển và nhân dân hiểu thêm về truyền thống, lịch sử hào hùng của dân tộc, động viên tinh thần thanh niên trước khi lên đường thực hiện NVQS. Kết quả, đã tổ chức tuyên truyền được 205 cuộc với 13.102 lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia.

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn đã tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng Đoàn cho hơn 1.800 thanh niên tham gia học tập và 100% thanh niên nhập ngũ là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Các hoạt động tổ chức trong Hội trại:

Xác định đây là nội dung trọng tâm nhằm thu hút sự tham gia của đoàn viên thanh niên, tạo không khí phấn khởi cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành hướng dẫn cụ thể và thống nhất trong toàn tỉnh từ Lễ khai mạc đến các nội dung hoạt động cũng như các phần việc sau hội trại. Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động xây dựng nội dung, chương trình hội trại phù hợp với điều kiện địa phương; phát huy sáng tạo của cán bộ Đoàn, Hội trong tổ chức các trò chơi, hoạt động trại, tạo được sự lan tỏa, hưởng ứng và tích cực tham gia của đoàn viên thanh niên, thanh niên trúng tuyển. Từ đó, tạo nên nét riêng trong công tác tổ chức hội trại của từng đơn vị.

Công tác tuyên truyền trong hội trại được các đơn vị triển khai thiết thực, ý nghĩa, thông qua nhiều hình thức như: tổ chức triển lãm tranh ảnh, tuyên truyền về biển đảo quê hương, Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam, ...; mời Hội Cựu chiến binh huyện nói chuyện truyền thống về lịch sử địa phương; đặt tên công tiểu trại theo tên các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng, nhân vật lịch sử, giúp cho đoàn viên, hội viên, thanh niên, gia đình, người thân và thanh niên trúng tuyển có dịp tìm hiểu truyền thống, lịch sử của địa phương, dân tộc; chủ động thiết kế và trang trí đẹp các băng rôn, khẩu hiệu, hình ảnh truyền thống, loa phát thanh hội trại, góc hoạt động “Học tập và làm theo lời Bác” trong nhà trại Chỉ huy và các tiểu trại, góp phần tạo sự thu hút đối với đoàn viên thanh niên, gia đình thân nhân thanh niên.

Bên cạnh đó, thông qua chương trình làm mẫu “Đêm hội tòng quân” tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ tại hội trường Huyện ủy Dương Minh Châu, các đơn vị đã rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện theo đúng tinh thần kết luận của Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Nhìn chung, Hội trại “Tuổi trẻ Tòng quân” năm 2018 được Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS Huyện, Thành phố và các ngành, đoàn thể tổ chức với nhiều hoạt động phong phú như: tham gia thi dựng công trại, thi hái hoa dân chủ, giao lưu hai thế hệ, các trò chơi dân gian, thi nấu ăn, cắm hoa, Ngày hội thanh niên với văn hóa đọc, Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, thi tìm hiểu về truyền thống của địa phương, thi rung chuông vàng tìm hiểu luật nghĩa vụ luật nghĩa vụ Quân sự năm 2015, hội thi vẽ tranh với chủ đề “Biển đảo quê hương”...tạo không khí giao lưu sôi nổi giữa thanh niên trúng tuyển và đoàn viên, hội viên thanh niên địa phương.

* Về phần công trại Chỉ huy, Tiểu trại và Nhà trại

Để giúp cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và cán bộ Ban CHQS xã, phường, thị trấn được nâng cao về kỹ năng sinh hoạt trại, kỹ thuật nút dây, kỹ thuật thiết kế công trại; Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn đã tổ chức mở nhiều lớp tập huấn về kỹ năng. Chính vì vậy, khi Hội trại diễn ra một số đơn vị đã có sự đầu tư rõ nét từ kỹ năng, kỹ thuật, thủ công trại, thiết kế, trang trí, công trại đến các hoạt động trong Hội trại,...

- Công trại Chỉ huy, công các Tiểu trại: được thiết kế đa dạng, có kỹ thuật, thủ công trại và trang trí được các đơn vị quan tâm, chú trọng, có sáng tạo, gây ấn tượng đối với người tham dự và trại sinh; các công trại đều thể hiện ý nghĩa của ngày hội Tuổi trẻ Tòng quân, đảm bảo theo chủ đề của Hội trại “Tuổi trẻ Tây Ninh phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

- Nhà trại: được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự Huyện, Thành phố đầu tư, mở rộng nâng cấp các nền tiểu trại, đường đi nội bộ, nhà tiểu trại khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh, bàn ghế làm việc,... được bố trí chu đáo, sạch đẹp.

- Công tác hậu cần được các đơn vị chú trọng đảm bảo an toàn về điện, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh khu vực trại, khu vực vệ sinh cá nhân, công tác đảm bảo sức khỏe cho thanh niên nhập ngũ và trại sinh cũng được các đơn vị quan tâm. Tổ y tế được bố trí cán bộ đầy đủ, có xe cấp cứu, địa điểm rộng rãi, thoáng mát, điều kiện cơ sở vật chất, dụng cụ y tế được trang bị, đảm bảo phục vụ tốt Hội trại. Bên cạnh đó, 100% huyện, thành phố có bố trí căn tin đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bán đúng giá niêm yết, có khu vực giữ xe miễn phí cho gia đình, người thân của thanh niên trúng tuyển.

- Công tác đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực diễn ra Hội trại được các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, thường xuyên tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra Hội trại.

3. Hoạt động sau hội trại

Căn cứ vào chương trình, Hội trại “Tuổi trẻ Tòng quân” kết thúc vào buổi tối cùng ngày, nhằm đảm bảo sức khỏe cho thanh niên trúng tuyển, trại sinh tham dự lễ giao nhận quân, Ban Tổ chức hội trại đã tiến hành tổng kết hoạt động trại, rút kinh nghiệm tại chỗ đối với từng nội dung cụ thể. Qua kết quả chấm điểm công tác tổ chức Hội trại “Tuổi trẻ Tòng quân” năm 2018 của Ban Giám khảo, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đề nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh khen thưởng 03 tập thể xếp hạng: Nhất, Nhì, Ba cho 03 đơn vị Bến Cầu, Trảng Bàng và Dương Minh Châu. Các tập thể xếp hạng từ hạng tư đến hạng chín được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng Giấy khen.

4. Tình hình thanh niên trúng tuyển NVQS

Năm 2018, có 1.708 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, 100% là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong đó:

+ Đảng viên: 66 đảng viên

+ Số thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ: **928** thanh niên

+ Số thanh niên dân tộc thiểu số: **7** thanh niên.

+ Số nữ thanh niên tình nguyện nhập ngũ: **01** thanh niên

5. Công tác chăm lo, hỗ trợ thanh niên trúng tuyển NVQS

Nhằm kịp thời động viên thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, các Huyện, Thành đoàn vận động các ngành, đoàn thể, đoàn viên thanh niên các địa phương tặng quà, sổ tiết kiệm cho thanh niên trúng tuyển với tổng kinh phí trên **700 triệu đồng**.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt được

- Sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, thành phố đã đầu tư về địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức hội trại thoáng mát, sạch đẹp cũng như nâng cấp nhà trại cố định của từng xã, phường, thị trấn tạo điều kiện cho các hoạt động hội trại diễn ra thuận lợi.

- Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp thực hiện tốt công tác tham mưu, lãnh đạo chặt chẽ công tác tuyển quân, sự quan tâm, theo dõi sâu sát của từng thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự và sự phối hợp đồng bộ với các ngành, đoàn thể trong việc tổ chức thành công hội trại.

- Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Việt Nam Huyện, Thành phố và cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hội trại chặt chẽ, có nhiều điểm mới sáng tạo, phù hợp, đảm bảo các hoạt động trước, trong và sau hội trại được diễn ra theo đúng kế hoạch. Với vai trò Thường trực, phụ trách chính hoạt động hội trại, Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn đã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, thành phố thống nhất chỉ đạo thực hiện Hội trại "Tuổi trẻ Tòng quân" đạt kết quả tốt. Hội trại thật sự tạo sân chơi lành mạnh, có ý nghĩa cho thanh niên trúng tuyển có điều kiện chia tay người thân, gia đình và bạn bè, tạo không khí phấn khởi, vui tươi trong đợt giao quân.

2. Mặt hạn chế

Vẫn còn đơn vị chưa quán triệt đầy đủ nội dung, ý nghĩa, chủ đề của Hội trại; việc đầu tư thiết kế cổng trại chính, cổng tiểu trại, tính thẩm mỹ, tính sáng tạo, yêu cầu kỹ thuật, thủ công trại, chưa đúng theo quy định, chưa đảm bảo khâu vệ sinh an toàn thực phẩm, nơi để rác, kệ để thức ăn không hợp lý theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (có thông báo và nhận xét hạn chế của các đơn vị kèm theo).

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Nhằm tiết kiệm kinh phí cũng như tạo động lực thi đua sôi nổi, mạnh mẽ cho các cơ sở Đoàn, Hội trong tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trân trọng đề nghị Bộ CHQS tỉnh tham mưu Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh trong năm 2019 các nội dung sau:

+ Không thành lập Đoàn công tác cấp tỉnh chấm điểm thi đua Hội trại của 9 Huyện, Thành phố mà giao quyền chủ động, chủ trì hoạt động thi đua Hội trại lại về cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, thành phố.

+ Đối với các đơn vị có chỉ tiêu giao quân quá ít (từ 5 thanh niên trở xuống) không nên tổ chức riêng một tiểu trại mà có thể tham gia cùng các đơn vị khác có chỉ tiêu giao quân trung bình. Tuy không tham gia hoạt động hội trại nhưng địa phương, đơn vị có chỉ tiêu giao quân ít vẫn phải đảm bảo công tác chăm lo cho thanh niên nhập ngũ của đơn vị mình và có nghĩa vụ đóng góp kinh phí cùng đơn vị mình trực tiếp tham gia, phối hợp thực hiện.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai và công tác tổ chức Hội trại “Tuổi trẻ Tòng quân” năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

Nơi nhận:

- Vp I, II TWD;
- Vp I, II TWH;
- Ban TNTH TWD;
- Ban Dân vận Tỉnh uỷ;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- HĐNVQS tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh;
- Trợ lý thanh niên Bộ CHQS tỉnh;
- Thường trực Tỉnh đoàn;
- Thành viên BGK hội trại;
- BTV các Huyện, Thành đoàn;
- Ban CHQS các Huyện, Thành phố;
- Lưu VT.



PHÓ BÍ THƯ

Võ Quốc Khánh

Handwritten red mark or signature at the top left corner.

Handwritten text in the middle section, possibly a name or title.



Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or date.